

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X,**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**

*Kính thưa quý vị đại biểu!*

*Kính thưa quý cô bác, anh chị cử tri!*

Tôi tên là: **TRẦN TUỆ HIỀN**, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau; hiện nay tôi được giao nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, cá nhân tôi luôn dành trọn tâm huyết, trách nhiệm, nỗ lực, không ngừng cố gắng để thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.

Qua hai nhiệm kỳ là đại biểu HĐND tỉnh, tôi nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND trước cử tri toàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2021-2026, tôi vinh dự được tiếp tục giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 02 thành phố Đồng Xoài.

Từ chức trách, nhiệm vụ được giao, với quan điểm và phương châm hành động “Nghĩ lớn, nhìn toàn diện và hành động cụ thể”, tôi trăn trở với 3 vấn đề sau:

Vấn đề thứ nhất là phải làm gì để tỉnh Bình Phước phát triển, tự tin, xứng tầm là đơn vị trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Vấn đề thứ hai là phải làm gì để hoàn thành tốt nhất sứ mệnh người đại biểu nhân dân.

Vấn đề thứ ba là phải làm như thế nào để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp khóa X tỉnh Bình Phước.

Tôi dự kiến Chương trình hành động nếu được cử tri và Nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

1. Tôi sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026; phấn đấu đến năm 2025, đưa Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ; trên cơ sở tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung nguồn lực phát triển hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối Bình Phước với các tỉnh trong khu vực, với các sân bay, cảng biển; đầu tư các tuyến đường

kết nối các khu, cụm công nghiệp, đô thị; ưu tiên phát triển hệ thống đường giao thông liên huyện, liên xã; thực hiện hiệu quả cơ chế đặc thù để làm đường giao thông nông thôn.

- Tiếp tục đổi mới chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư, khuyến khích phát triển doanh nghiệp để ngày càng thu hút và giữ chân được nhiều doanh nghiệp lớn, đồng thời có ưu tiên phù hợp để tạo dựng và phát triển các doanh nghiệp địa phương; đồng hành, quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; để Bình Phước thực sự trở thành vùng “đất lành” của các doanh nghiệp.

- Thực hiện quyết liệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chương trình giảm nghèo bền vững để thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

- Xây dựng chính sách để thu hút lao động, người giỏi, người giàu đến làm ăn, sinh sống tại tỉnh. Cùng với đó là đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng mềm cho các em học sinh ngay từ bậc học phổ thông; thu hút, động viên con em người Bình Phước về cống hiến, đóng góp để xây dựng và phát triển tỉnh.

- Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, địa phương thông minh, thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính hướng đến người dân, doanh nghiệp. Quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động; năm 2021 cơ bản hoàn thành việc xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính.

**2.** Trên cương vị công tác của mình, là người đứng đầu UBND tỉnh, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc; rà soát, xác định cụ thể nguyên nhân, tập trung xử lý kịp thời các tồn tại, hạn chế trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được giao.

Tiếp tục xây dựng cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nói đi đôi với làm. Thực hiện phân cấp quản lý rõ ràng, minh bạch theo thẩm quyền, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công việc. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp đủ năng lực và liêm chính trong thực thi công vụ.

**3.** Với vai trò là người đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân, các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí. Thẳng thắn đối thoại, tiếp thu và phản ánh trung thực, kịp thời với HĐND tỉnh về những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân

dân. Cùng HĐND tỉnh xem xét, bàn bạc và ban hành những chủ trương, quyết sách phù hợp, sát đúng với tình hình của tỉnh; giải quyết những vấn đề bức xúc chính đáng của người dân liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện hạ tầng, môi trường... và các vấn đề an sinh xã hội khác.

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, báo cáo về hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh trước cử tri; phổ biến và giải thích các Nghị quyết của HĐND, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã ban hành.

4. Đồng Xoài là một thành phố trẻ năng động, là trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa của tỉnh, Đồng Xoài có nhiều tiềm năng và cơ hội để phát triển, bứt phá; tuy vậy cũng còn rất nhiều khó khăn xuất phát từ chất lượng tăng trưởng thấp so với tiềm năng, hạ tầng giao thông, đô thị còn bất cập, dịch vụ chưa phát triển, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu...

Trên cương vị công tác của mình, cá nhân tôi sẽ cùng tập thể Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn, xác định nguồn và phân kỳ đầu tư phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất để Đồng Xoài thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/4/2021 của Tỉnh ủy Bình Phước về *một số lĩnh vực trọng điểm, xây dựng và phát triển thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-2025*; tập trung đầu tư, phát triển thành phố trên ba trụ cột: kết cấu hạ tầng hiện đại, thông minh; xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số; thu hút dân cư và nguồn nhân lực để xây dựng Đồng Xoài trở thành một đô thị hiện đại, người dân văn minh, nghĩa tình.

5. Cùng tập thể Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng - UBND tỉnh sẽ quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ; chọn lựa những người có phẩm chất, năng lực, khả năng hoạch định chính sách; có tư duy đổi mới, dám nghĩ, biết làm, dám dấn thân và nỗ lực cống hiến... vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; gắn nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức với việc cơ cấu vào biên chế nguồn cán bộ trẻ được đào tạo chính quy, trình độ cao... Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có khát vọng cống hiến, liêm chính, phụng sự Nhân dân, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Với vai trò một nữ ứng cử viên, tôi quan tâm đến bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ; trong điều kiện và khả năng của mình, sẽ luôn ủng hộ hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, việc làm, tiếp cận giáo dục, y tế, chống xâm hại trẻ em gái... để phụ nữ tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống, đóng góp thiết thực hơn nhằm xây dựng gia đình và xã hội ấm no, bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ.

Tôi đặt niềm tin to lớn vào cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân, của thế hệ trẻ tỉnh nhà. Bằng tình cảm và trách nhiệm, tôi sẽ cùng cấp ủy, chính quyền có các chủ trương, chính sách phù hợp tập trung phát triển doanh nghiệp; đồng thời quan tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần định hướng lý tưởng sống, bồi dưỡng đạo đức, nhân cách, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm cao với xã hội để đội ngũ này có điều kiện phát huy khả năng sáng tạo, xung kích đi đầu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là khoa học - công nghệ, cải cách hành chính...

***Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!***

Được tham gia ứng cử tại 4 phường, xã của thành phố Đồng Xoài tôi rất vui - vui nhiều hơn vì sự phát triển của thành phố Đồng Xoài đang bứt phá vươn lên từng ngày. Cảm giác hạnh phúc hơn khi nhìn thấy đội ngũ cán bộ trẻ của Đồng Xoài ngày càng tự tin phấn đấu trưởng thành.

Nếu có ai hỏi tôi: Có áp lực hay không khi về ứng cử tại Đồng Xoài là nơi còn rất nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài đang phải tập trung giải quyết - đây là thực tiễn; nhưng tôi xem đây là điều kiện để thử thách mình...

Xác định rõ trách nhiệm của người đại biểu HĐND; nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh khóa X, tôi sẽ không ngừng nỗ lực để thực hiện trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân; hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trên cương vị công tác và những cam kết đối với cử tri.

Cùng với sự cố gắng của cá nhân và những người ứng cử, tôi mong muốn nhận được sự đồng tình ủng hộ của các quý vị đại biểu và toàn thể cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 02 của thành phố Đồng Xoài để tôi có cơ hội thực hiện Chương trình hành động này; đóng góp công sức trong xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển giàu đẹp, bền vững.

Chúc quý vị đại biểu và toàn thể cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

***Xin trân trọng cảm ơn./.***